

Số: 194 /BC-UBND

Lý Nhân, ngày 12 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO
Kết quả tiếp dân ngày 11 tháng 7 năm 2016

I. Thành phần tham gia tiếp dân gồm:

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì;
- Các ngành: Ủy ban kiểm tra huyện ủy, Công an huyện, Ban tiếp dân, Văn Phòng HĐND-UBND huyện, phòng Tài nguyên&Môi trường, Thanh tra huyện.

II. Kết quả tiếp dân

Ngày 11/7/2016, UBND huyện Lý Nhân đã tiếp 19 lượt công dân, cụ thể: miền Công Lý gồm 03 lượt công dân, miền Bắc Lý gồm 05 lượt công dân, Miền Nhân Chính: 01; miền Nhân Mỹ gồm 10 lượt công dân.

1. Miền Công Lý

1.1. Bà Đào Thị Bộ, xóm 11 Tả Hà, xã Văn Lý.

Nội dung: Bà cho rằng việc cấp Giấy CNQSD đất mang tên chủ hộ là ông Đào Văn Tiến (*anh trai bà*) trên diện tích đất thổ cư do bố mẹ bà đã qua đời để lại không có di chúc và chưa được phân chia thừa kế là không đúng quy định của pháp luật. Bà đã đề nghị UBND xã Văn lý giải quyết nhưng sau mỗi lần hòa giải anh trai là ông Tiến đều đánh đập bà.

Tại phiên tiếp dân, UBND huyện giao Phòng Tài nguyên&Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Văn Lý rà soát hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất mang tên hộ ông Đào Văn Tiến, báo cáo kết quả rà soát và tham mưu UBND huyện hướng giải quyết dứt điểm vụ việc trên. Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/7/2016.

1.2. Bà Nguyễn Thị Tuyết, xóm 14, xã Chính Lý

Phản ánh việc bà nhất trí với Thông báo số 12/TB-UBND ngày 19/5/2016 của UBND xã Chính Lý về việc trả lời đơn đề nghị của bà. Tuy nhiên bà đề nghị UBND xã Chính lý chuyển diện tích đất tiêu chuẩn của gia đình bà không nhận ở xứ đồng Ụ pháo về sân kho của HTX. Diện tích còn lại của sân kho sau khi đã trừ để làm ngõ đi và làm kênh mương thì bà xin đầu khoán trả sản lượng hàng năm với UBND xã Chính Lý.

Ngày 30/6/2016, UBND huyện có Công văn số 759/UBND-BTD yêu cầu UBND xã Chính Lý nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 688/UBND-TTr ngày 14/6/2016. Tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc trên thời gian thực hiện và báo cáo kết quả về UBND huyện (*qua Thanh tra và ban tiếp công dân của huyện*) xong trước ngày 25/7/2016.

1.3. Bà Tạ Thị Lan, xóm 6 Phú Đa, xã Công Lý

Phản ánh việc gia đình ông Tạ Văn Dũng xây hai nhà tạm lán chiếm ngõ đi chung vào thửa ao của bà Tạ Thị Sửu (là chị gái bà, xóm 2 Phú Đa). UBND xã Công Lý đã có các buổi làm việc với gia đình ông Tạ Văn Dũng để xác định sai phạm.

Ngày 06/10/2015, UBND xã Công Lý có Báo cáo số 52/BC-UBND về việc giải quyết đơn đề nghị của bà Tạ Thị Sửu. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gia đình ông Dũng không thực hiện tự tháo dỡ công trình vi phạm.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã Công Lý tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc trên, nếu gia đình ông Tạ Văn Dũng không tự tháo dỡ công trình vi phạm

thì củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả giải quyết về UBND huyện (qua Thanh tra và Ban tiếp dân huyện) xong trước ngày 30/7/2016.

2. Miền Bắc Lý

2.1. Ông Trương Văn Kính, Nguyễn Xuân Hạnh, thôn Ốc Bắc, xã Nhân Hưng

Nội dung 1: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND xã Nhân Hưng thực hiện các nội dung trong Kết luận tố cáo đối với ông Trần Quyết Chiến mà UBND huyện đã ban hành.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã Nhân Hưng nghiêm túc thực hiện các biện pháp xử lý trong Kết luận số 317/KL-UBND ngày 11/4/2016 của UBND huyện về giải quyết đơn tố cáo của một số công dân thôn Ốc Bắc. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận về UBND huyện (qua Thanh tra và Ban tiếp dân huyện) xong trước ngày 25/7/2016.

Nội dung 2: Phản ánh việc gia đình ông Nguyễn Văn Quyên, vợ là Trần Thị Ngoan phá vỡ mặt bằng sử dụng đất lúa, đào ao làm trang trại đa canh ngay sát chân máng Đại Dương và gia đình ông Quyên đã đục bờ kênh Đại Dương để lấy nước vào đa canh gây ảnh hưởng đến công trình của Nhà nước.

Ủy ban nhân dân huyện giao UBND xã Nhân Hưng kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của công dân, có biện pháp xử lý (nếu có) và báo cáo kết quả việc xử lý về UBND huyện (qua Thanh tra và Ban tiếp dân) xong trước ngày 25/7/2016.

2.2. Ông Phạm Thanh Thản, xóm 6 Đồng Lu thượng, xã Chân Lý

Phản ánh việc năm 1993 mẹ ông được cấp 70m² đất để thờ cúng liệt sỹ Phạm Ngọc Huy, năm 2001 mẹ ông mất ông là người được giao thờ cúng liệt sỹ Phạm Ngọc Huy nhưng lại không được giao đất % thờ cúng liệt sỹ mà lại giao cho ông Phạm Văn Phúc (là anh trai ông).

Ngày 24/5/2016, UBND huyện có Công văn số 604/UBND-BTD giao Phòng Tài nguyên&Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra huyện rà soát hồ sơ giải quyết vụ việc của UBND xã Chân Lý, tổ chức đối thoại với ông Phạm Thanh Thản. Trên cơ sở kết quả đối thoại với công dân, tham mưu UBND huyện có văn bản trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cho đến nay, Phòng Tài nguyên&Môi trường chưa thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện.

Tại phiên tiếp dân, UBND huyện yêu cầu Phòng Tài nguyên&Môi trường nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 604/UBND-BTD, khẩn trương rà soát hồ sơ, tổ chức đối thoại với ông Phạm Thanh Thản và tham mưu UBND huyện có văn bản trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian tổ chức đối thoại thực hiện xong trước ngày 20/7/2016.

2.3. Bà Trần Thị Nương, xóm 2 Cao Đường, xã Chân Lý

Nội dung 1: Phản ánh việc dự án làm cầu Thái Hà, gia đình bà bị lấy ra 140 m² đất nhưng gia đình bà chỉ được bồi thường 20m² đất.

Nội dung 2: Phản ánh việc gia đình bà chỉ được dồn tiêu chuẩn về diện tích ao trước cửa với hệ số quy đổi là một miếng ngoài đồng thì được ăn hai miếng ao, trong khi đó gia đình nhà ông Quỳnh-Trường xóm lại được đổi một miếng ruộng ăn ba miếng ao.

Nội dung 3: Phản ánh việc khi thi công cầu Thái Hà, công trình đã ảnh hưởng đến nhà ở của gia đình, cụ thể là: rung và nứt nhà. Bà đã đề nghị UBND xã Chân Lý và Đội thi công nhưng chưa được xem xét giải quyết.

Ngày 14/6/2016, UBND huyện đã có Công văn số 682/UBND-BTD giao Ban giải phóng mặt bằng, UBND xã Chân Lý xem xét trả lời nội dung đề nghị của bà Nương theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả giải quyết về UBND huyện. Song đến nay, Ban giải phóng mặt bằng, UBND xã Chân Lý chưa thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, để công dân tiếp tục đến phòng tiếp dân của UBND huyện đề nghị.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trưởng Ban giải phóng mặt bằng và UBND xã Chân Lý nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 682/UBND-BTD ngày 14/6/2016, khẩn trương xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc và có văn bản trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả giải quyết về UBND huyện (*qua Thanh tra và Ban tiếp dân huyện*) xong trước ngày 25/7/2016.

2.4. Ông Nguyễn Văn Quyết, xóm 4 Trạm Khê, xã Chân Lý.

Không nhất trí với Thông báo số 15/TB-UBND ngày 09/11/2013 của UBND xã Chân Lý và Công văn số 791/UBND-TN&MT ngày 06/12/2013 của UBND huyện Lý Nhân về việc trả lời đơn của ông bà, đề nghị đo lại diện tích 3.600 m² đất của gia đình bà tại thửa ruộng số 146 vì ông, bà cho rằng gia đình mình còn thiếu ngoài thực địa.

Ngày 07/7/2016, UBND huyện có Báo cáo số 185/BC-UBND về việc kết quả rà soát hồ sơ giải quyết đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Quyết, khẳng định nội dung đề nghị của ông Nguyễn Văn Quyết, vợ là Trần Thị Bền đã được các cấp, các ngành giải quyết đúng quy định của pháp luật, quyền lợi của hộ ông Quyết không bị xâm hại, UBND xã Chân Lý không lấy 40m² của hộ ông Quyết giao cho người khác. Do vậy nội dung đề nghị của ông Quyết và bà Bền sẽ không được xem xét giải quyết nếu không có nội dung mới.

2.5. Bà Phạm Thị Là, thôn Trác Ngoại, xã Nhân Đạo

Nội dung: Bà Phạm Thị Là đề nghị UBND huyện trả lời nội dung đơn tố cáo ông Phạm Văn Động-cán bộ địa chính xã Nhân Đạo mà bà đã gửi UBND huyện.

Tại phiên tiếp dân, UBND huyện thông báo cho bà được biết nội dung đơn tố cáo của bà đã được thụ lý, Tổ xác minh của UBND huyện đang hoàn thiện báo cáo kết quả xác minh. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Tổ xác minh khẩn trương tổng hợp kết quả và tổ chức thông qua dự thảo báo cáo kết quả xác minh với bà Là trước ngày 30/7/2016.

3. Miền Đông Lý

Ông Dương Văn Đoàn, xóm 6, xã Đông Lý

Nội dung: Ông Dương Văn Đoàn cho rằng gia đình ông Nguyễn Tiến Khuê đã lấn chiếm 221m² đất đình làng Mai Xá và xây dựng công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông đường ĐT491.

Ngày 22/3/2016, UBND xã Đông Lý có báo cáo số 06/BC-UBND kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, trong đó có nội dung đơn của ông Dương Văn Đoàn: giao trách nhiệm cho hộ ông Nguyễn Tiến Khuê tự giác tháo dỡ công trình vi phạm và UBND xã đang đôn đốc Tiêu Ban đôn đốc ruộng đất xóm 5 thực hiện công tác đôn đốc ruộng đất, chưa xử lý được diện tích 221m² còn thừa của gia đình ông Khuê. Tuy nhiên, cho đến nay UBND xã Đông Lý chưa báo cáo kết quả việc xử lý vi phạm hành lang đường ĐT491 và diện tích thừa của hộ ông Khuê.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND xã Đông Lý nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc và có văn bản trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả giải quyết về UBND huyện (*qua Thanh tra và Ban tiếp dân*) xong trước ngày 25/7/2016.

4. Miền Nhân Mỹ

4.1. Bà Phan Thị Thủy, xóm Hùng Tiến, xã Nhân Thịnh

Nội dung 1: Phản ánh việc đến nay gia đình bà vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp một lần và tiền khen thưởng Mẹ Việt Nam anh hùng của Nhà nước đối với thân nhân gia đình mẹ Việt Nam anh hùng.

Tại phiên tiếp dân, UBND huyện giao Phòng Nội Vụ chủ trì và phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh & Xã Hội tiếp tục mời gia đình ông Phan Châu Giang để thực hiện việc chi trả tiền trợ cấp và tiền khen thưởng của Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện xong trước 20/7/2016.

Nội dung 2: Phản ánh gia đình ông Trần Ngọc Dương (xóm Hùng Tiến) được giao thửa đất tiêu chuẩn 115, bà cho rằng vị trí của diện tích giao thửa tại ao chợ. Hiện nay, ông Dương đã san lấp và đổ phân gây ô nhiễm môi trường.

Tại phiên tiếp dân, UBND huyện giao Phòng Tài nguyên & Môi trường có trách nhiệm đôn đốc UBND xã Nhân Thịnh nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, có biện pháp xử lý vi phạm của hộ ông Dương (nếu có), xem xét giải quyết dứt điểm và có văn bản trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện xong trước ngày 25/7/2016.

Nội dung 3: Bà cho rằng việc cấp Giấy CNQSD đất mang tên ông Khôi (chồng bà) là không đúng quy định vì chưa thực hiện phân chia thừa kế.

Tại phiên tiếp dân, UBND huyện giao Phòng Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Nhân Thịnh rà soát hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất mang tên chủ hộ là ông Khôi, báo cáo kết quả rà soát và tham mưu UBND huyện hướng giải quyết vụ việc.

4.2. Ông Trần Quang Dũng, xóm Nhì, xã Nhân Thịnh

Nội dung: Phản ánh ngày 21/10/2014 ông đã nộp số tiền là: 1.298.200đ để lắp đặt đồng hồ nước cho hộ ông Trần Quang Hai (là bố đẻ) tại UBND xã Nhân Thịnh nhưng đến nay hộ ông Trần Quang Hai vẫn chưa được lắp đồng hồ để sử dụng nước sạch.

Ngày 22/6/2016, Ủy ban nhân dân huyện có Công văn số 720/UBND-BTD giao UBND xã Nhân Thịnh xác minh nội dung phản ánh của công dân, phối hợp với Công ty nước sạch Nhân Thịnh, xem xét giải quyết và có văn bản trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả giải quyết về UBND huyện xong trước ngày 10/7/2016. Song đến nay, Chủ tịch UBND xã Nhân Thịnh không thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, để công dân tiếp tục đến phòng tiếp dân của UBND huyện phản ánh.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã Nhân Thịnh nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 720/UBND-BTD, tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc trên, báo cáo kết quả giải quyết về UBND huyện (qua Thanh tra và Ban tiếp dân) xong trước ngày 25/7/2016.

4.3. Ông Trần Văn Pháp, xóm Nhì, xã Nhân Thịnh

Phản ánh việc UBND xã Nhân Thịnh chưa thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND huyện về việc giải tỏa vi phạm của hộ ông Trần Văn Bằng và tổ chức cho khơi rộng lòng máng tiêu thoát nước vào khu dục mạ xóm Nhì. Hợp tác xã Bằng Lam đã thuê hai người đến làm nhưng thực hiện không đúng sự chỉ đạo.

Tại phiên tiếp dân, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ban tiếp dân, kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND xã Nhân Thịnh Trên cơ sở quy hoạch và nhu cầu phục vụ sản xuất tại khu vực nói trên của hệ thống kênh mương tiêu thoát nước trên địa bàn xóm Nhì.

Yêu cầu UBND xã Nhân Thịnh, HTX NN Bàng Lam nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, xử lý sai phạm của ông Bằng san lấp trái phép như công dân phản ánh (nếu có). Báo cáo kết quả kiểm tra về UBND huyện xong trước ngày 30/7/2016.

4.4. Ông Đặng Văn Mạnh, xóm 5 Do Đạo, xã Nhân Thịnh

Nội dung: Đề nghị cấp đất thổ cư cho gia đình ông tại vị trí Ao Kho.

Ủy ban nhân dân huyện giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã Nhân Thịnh căn cứ các quy định của pháp luật về đất đai, khẩn trương tham mưu cho UBND huyện xem xét giải quyết nội dung đề nghị của ông Đặng Văn Mạnh theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả giải quyết về UBND huyện (qua Thanh tra và Ban tiếp dân) xong trước ngày 30/7/2016.

4.5. Ông Đặng Văn Dũng, xóm 5 Do Đạo, xã Nhân Thịnh

Phản ánh việc ông có đơn đề nghị nộp thuế phi nông nghiệp nhưng đến nay Chi cục thuế huyện Lý Nhân vẫn chưa trả lời ông và thông báo cho gia đình ông về việc nộp thuế trên.

Ủy ban nhân dân huyện giao Chi cục thuế có văn bản trả lời ông Đặng Văn Dũng theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả trả lời công dân về UBND huyện (qua Thanh tra và Ban tiếp dân) xong trước ngày 25/7/2016.

4.6. Bà Nguyễn Thị Sóng, xóm 5 Do Đạo, xã Nhân Thịnh

Nội dung: Bà tiếp tục đề nghị phải cấp đủ 360m² diện tích ruộng ưu tiên cho gia đình bà ở cửa Tha.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã Nhân Thịnh nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 446/UBND-BTD ngày 16/5/2016 và Công văn số 677/UBND-BTD Ngày 14/6/2016. Đặc biệt là kết luận tại hội nghị ngày 16/6/2016 của Lãnh đạo UBND huyện đối với các vụ việc tại xã Nhân thịnh. Tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc và báo cáo kết quả giải quyết và trả lời công dân về UBND huyện (qua Thanh tra và Ban tiếp dân) xong trước ngày 25/7/2016.

4.7. Bà Đặng Thị Vạch, xóm 6 Do Đạo, xã Nhân Thịnh

Đề nghị được tiếp tục sử dụng diện tích đất phía Bắc còn lại của gia đình bà khoảng 40m² tại xứ đồng Thung tròn.

Tại phiên tiếp dân, UBND huyện thông báo cho bà được biết UBND xã Nhân Thịnh đã báo cáo UBND huyện về việc xóm 6 Do Đạo đang tiến hành dồn đổi ruộng đất nông nghiệp. UBND huyện giao Phòng Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Nhân Thịnh kiểm tra phương án dồn đổi ruộng đất của xóm 6 Do Đạo và giám sát Tiểu ban dồn đổi ruộng đất của xóm 6 Do Đạo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

4.8. Bà Nguyễn Thị Bưởi, xóm 10 Duyên Hà, xã Phú Phúc

Nội dung 1: Phản ánh việc hộ ông Nguyễn Văn Sao lấn chiếm đất sân bóng của xóm 10 Duyên Hà, trồng tre, trồng cây trên diện tích trên. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND xã Phú Phúc giải tỏa vi phạm của hộ ông Sao.

Ủy ban nhân dân huyện giao UBND xã Phú Phúc xác minh nội dung phản ánh của công dân, xem xét giải quyết và có biện pháp xử lý vi phạm của hộ ông Nguyễn Văn Sao (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả giải quyết về UBND huyện (qua Thanh tra và Ban tiếp dân huyện) xong trước ngày 30/7/2016.

Nội dung 2: Phản ánh việc đến nay Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện vẫn chưa về kiểm tra, rà soát các trường hợp hộ nghèo của xóm 10 Duyên Hà.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trưởng Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, khẩn trương tiến hành kiểm tra việc bình xét hộ nghèo của xóm 10 Duyên Hà, chủ trì và phối hợp với UBND xã Phú Phúc

xem xét giải quyết và xử lý những sai phạm trong việc bình xét hộ nghèo (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả giải quyết về UBND huyện xong trước ngày 30/7/2016. Nếu Trường phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện không nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện thì phải chịu trách nhiệm trước Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện.

Đối với các nội dung bà có đơn và phản ánh tại các phiên tiếp dân mà UBND huyện đã có văn bản chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, UBND huyện giao Ban tiếp công dân có Công văn đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết theo thẩm quyền đã được UBND huyện giao thực hiện.

4.9. Ông Trần Ngọc Chương, xóm 5, xã Phú Phúc

Phản ánh việc hộ ông Trần Công Trình (vợ là Lê Thị Hạnh) đã san lấp ao, xây chuồng trại, chăn nuôi hàng trăm con lợn trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường.

Tại phiên tiếp dân, UBND huyện đã thông báo cho ông được biết: UBND huyện đã giao một số ngành chức năng của huyện phối hợp với UBND xã Phú Phúc kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của công dân. Hiện nay, các ngành của huyện đang hoàn thiện báo cáo để UBND huyện có hướng xử lý tiếp theo.

4.10. Ông Trần Huy Toàn, xóm 15, xã Hòa Hậu

Phản ánh việc đến nay ông Trần Huy Thế chưa di dời cơ sở vật chất, trang thiết bị của lò nhuộm về khu tiêu công nghiệp đã được quy hoạch và hoàn thiện về cơ sở hạ tầng.

Tại phiên tiếp dân, UBND huyện giao UBND xã Hòa Hậu có trách nhiệm đôn đốc hộ ông Trần Huy Thế di dời cơ sở vật chất, trang thiết bị của lò nhuộm về đúng địa điểm trong quy hoạch.

Trên đây là kết quả tiếp công dân ngày 11/7/2016, UBND huyện yêu cầu các ngành chức năng của huyện được giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện các công văn chỉ đạo của UBND huyện, tập trung nghiên cứu, xác minh để giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền và trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo UBND huyện nếu để các vụ việc tiếp tục kéo dài, gây bức xúc cho công dân. Sau mỗi vụ việc phải báo cáo kịp thời về cơ quan Thanh tra huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện./

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- TT Hội đồng nhân dân;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các ngành có liên quan;
- Lưu: VT, BTĐ.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Thăng